
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2566 
วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชมุ อาคารบริการประชาชนเทศบาลตำบลสันกำแพง 
    

ผู้เข้าประชุม 
1. นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
2. นายสมชาย โมราเลิศ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง    
3. นายจุมพล กันจินะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
4. นายประหยัด เปรมธนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
5. นายชัชวาร ใจจรรย์ทึก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
6. นางพรรณี พันธ์พร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
7. นางวาสนา กันจินะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
8. นายอดิเรก ขุนคงมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
9. นายสุทัศน์ ตาแสงร้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
10. นางสุภาพ สุริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง  
11. นายอนุวัตร คำมามูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
12. นายเล็ก ไชยวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
13. นายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลฯ / เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที ่ร.ต.ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
2. นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
3. นายศราวุธ ธิวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
4. นายสมชาติ มหาวงศ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
5. นายสังวร ลานยศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
6. นายยงยุทธ ปะระมะ รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 
7. นายวิศณุ มันตะสูตร ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นายประภากร ถวิลประวัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
9. นางฐิติพรรณ จารุกรธนสิษฐ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
10. นางรุจินันต์ สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวบุญทิวา เนื้ออ่อน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นางสาวยศวดี นนทรีย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
13. นายภาณ ุ อาจิณวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนก่อสร้างและก่อสร้าง 
14. นาวสาวชนาธิป ดีน้ำจืด นิติกรชำนาญการ 
15. นางญาศิกาญจน์ สัยพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา... 



 2 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมือ่ถึงกำหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มาลง
ชื่อเข้าประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล
เข้านั่งประจำที่แล้ว เลขานุการสภาเทศบาลกล่าวเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุมสภาเทศบาล     
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระประชุมที่  1 เรื่องประธานสภาเทศบาลแจ้งให้ท่ีประชุมรบัทราบ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ทางเลขานุการสภาเทศบาลจึงได้แจ้งเป็นหนังสือถึง
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านภายใน 24 ชั่วโมง ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน และอยู่ใน
หว้งสมัยประชุมสภาเทศบาล 

- แนะนำบุคลากรที่ ได้ โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำบล          
สันกำแพง   

1. นางสาวบุญทิวา เนื้ออ่อน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
โอนย้ายมาจาก เทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต 

2. นางสาวญาณิศา ถาอินชัย ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ โอนย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จังหวัดตาก 

 ในนามเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีฯ ปัญญา 
อุ่นประดิษฐ์ ข้าราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ขอต้อนรับทั้ง 2 
ท่ าน  เข้ าสู่ ครอบครัว เทศบาลตำบลสันกำแพง  และเชิญ ทั้ ง 2  ท่ าน           
กล่าวแนะนำตัว 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระประชุมที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
พ.ศ. 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
 1. เหน็ชอบ                  จำนวน   11   เสียง 

2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่  3 ญั ตติขออนุ มัติ ใช้ จ่ ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 6            
เพื่อดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องคอนกรีต และฝ้าเพดาน
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง งบประมาณ 2,436,000 บาท 

นายประวิตร  ใจวงค์เปง็ 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

ข้าพเจ้าขอเสนอ... 
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ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  เพ่ื อดำเนิ นการซ่ อมแซม เปลี่ ยนหลั งคากระเบื้ อ งคอนกรีต             
และฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง  งบประมาณ 
2,436,000 บาท ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่ องด้วยเมื่ อวันที่  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ       
19.00 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน เกิดฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงเป็นบริเวณ
กว้างในส่วนพ้ืนที่อำเภอสันกำแพง มีพายุหมุนสร้างความเสียหายต่ออาคาร
บ้านเรือนของประชาชน รวมถึงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง      
ซึ่ งเป็นอาคารสถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน เพ่ื อให้บริการสาธารณะ           
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย พายุฝน ฟ้าคะนอง 
และลมกระโชกแรงในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบทำให้หลังคากระเบื้องคอนกรีต 
อุปกรณ์ประกอบหลังคา และฝ้าเพดานอาคารสำนักงานชำรุดเสียหาย         
เป็นจำนวนมาก น้ำฝนได้รั่วไหลลงมาภายในอาคารสำนักงาน ห้องทำงาน
นายกเทศมนตรี ห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ ห้องประชุมของเทศบาลตำบล     
สันกำแพง และห้องน้ำ ทำให้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตลอดจนเอกสารสำคัญของทางราชการได้รับความเสียหาย ทางผู้บริหารจึงได้
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายหลังคากระเบื้องคอนกรีต และฝ้าเพดานที่จะต้องทำการซ่อมแซม
แก้ไข จากรายงานผลการตรวจสอบของกองช่าง ปรากฎว่าต้องใช้งบประมาณ
ดำเนินการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,636,000 บาท เพ่ือทำการเปลี่ยนหลังคา
กระเบื้องคอนกรีต อุปกรณ์ประกอบหลังคา ครอบต่าง ๆ ใหม่ทั้ งหมด 
เนื่องจากกระเบื้องหลังคาคอนกรีตมีอายุการใช้งานมานาน 15 – 16 ปี       
มีสภาพผุกร่อน แตกร้าว ตามสภาพอายุการใช้งาน มีจุดรั่วซึมที่รอยต่อ       
และอาจมีความเสียหายเพ่ิมมากขึ้นจากการรื้อและมุงใหม่ การซ่อมเฉพาะจุด
หรือเฉพาะพ้ืนที่หลังคาที่เสียหาย ต่างผลิตภัณฑ์ มีความเสี่ยงในการรั่วซึม 
เนื่องจากการมุงทับซ้อนความสนิทของรอยต่ออุปกรณ์ประกอบหลังคา       
และครอบต่าง ๆ ไม่ได้ออกแบบรองรับผลิตภัณฑ์อ่ืน และต้องทำการซ่อมแซม
ในส่วนของฝ้าเพดานอาคารสำนักงานทั้งหมด เนื่องจากวัสดุเดิมเป็นยิปซั่ม
น้ำฝนได้สร้างความเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ ต้องเปลี่ยนวัสดุทั้งหมด          
หากแก้ไขซ่อมแซมเฉพาะจุดในส่วนที่เสียหาย ไม่สามารถมั่นใจหรือรับรองได้
ว่าในจุดอื่นจะไม่มีปัญหาในการรั่วซึม 

 ในการดำเนิ นการซ่ อมแซมเปลี่ ยนหลั งคากระเบื้ อ งคอนกรีต            
และฝ้าเพดานดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ในส่วนของงบกลาง    
เงินสำรองจ่ายที่มีอยู่ เทศบาลฯ ต้องนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย
ในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนกว่า 700 ครัวเรือน ประกอบกับงบประมาณ           
ที่เทศบาลได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไม่มีงบประมาณรายการใดที่ จะสามารถโอนมาเพ่ิมจ่าย            
เป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ได้  เนื่ องจากมี งบประมาณ      
จำนวนจำกัด ต้องนำไปใช้ ในภารกิจ อ่ืนที่ จำเป็น ดังนั้ น  เพ่ือป้องกัน          

ความเสียหาย... 
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ความเสียหาย และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
ราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับความปลอดภัย เทศบาลตำบล         
สันกำแพง จึงมคีวามจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา
กระเบื้องคอนกรีต และฝ้าเพดานโดยเร็ว หากล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อระบบ
โครงสร้างส่วนอ่ืน ๆ ของอาคารสำนักงาน ทำให้เกิดความเสียหายขยายเป็น    
วงกว้างออกไป ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินและเอกสารของทางราชการเสียหาย    
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันกำแพง จึงมีนโยบายให้ดำเนินการซ่อมแซม
เปลี่ยนหลังคากระเบื้องคอนกรีต และฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลสันกำแพง โดยขออนุมัติจากสภาเทศบาลใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง
คอนกรีต และฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพงที่ได้รับ    
ความเสียหายใหม่ทั้ งหมด จำนวน 2,436,000 บาท (สองล้านสี่แสน        
สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพ่ือนำไปประกอบเรื่องขอทำความตกลงกับ       
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขออนุมัติยกเว้ นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม         
กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม ข้อ 89 เนื่องจากตามหลักการ    
ของระเบียบเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และใช้งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบดำเนินการ        
ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  แผนงานบริหารทั่วไป        
งานบริหารงานคลัง จำนวน 200,000 บาท รวมงบประมาณดำเนินการ
ทั้งสิ้น 2,636,000 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน ) 
รายละเอียดตามประมาณราคาค่าใช้จ่ายแนบท้าย 

 ระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นซึ่ งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่ เป็น          
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำ เพ่ือบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

 3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า       
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

4. เมื่อได้รับอนุมัติ... 



 5 

 4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น      
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น        
เป็นอันพับไป 

 ทั้งนี้  ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงฐานะ
การเงนิการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 ขอได้ โปรดนำเสนอต่อที่ ป ระชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง            
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

นายชัชวาร  ใจจรรย์ทึก 
สมาชิกสภาเทศบาล 

-  ขอทราบรายละเอียดของกระเบื้องหลังคาทีจ่ะทำการเปลี่ยนใหม่ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ท่านนายกเทศมนตรีฯ จะมอบหมายให้ผู้ใดชี้แจงหรืออภิปราย 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจง 

นายวิศณุ  มันตะสูตร 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

- ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเรื่องกระเบื้องหลังคาขอนำตัวอย่าง       
ให้ท่านสมาชิกและที่ประชุมได้ทราบ สำหรับกระเบื้องหลังคาเดิมมีอายุการ      
ใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งตามแคตตาล็อกผู้ผลิตกระเบื้องแนะนำว่า
กระเบื้องมีอายุประมาณ 15 - 16 ปีกระเบื้ องหลังคาอาคารสำนักงาน       
เป็นยี่ห้อเอสซีจี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่า จะสังเกตเห็นว่าพ้ืนผิวของกระเบื้อง       
สีค่อนข้างซีด คำว่าเทคโนโลยีเก่าก็คือรุ่นเก่าสีจะซีดไวกว่า และลักษณะพ้ืนผิว
ค่อนข้างที่จะผุกร่อน ยุ่ย สมมุติว่าเทศบาลไม่ เปลี่ยนกระเบื้องทั้ งหมด      
เปลี่ยนเฉพาะแผง เฉพาะยี่ห้อของผลิตภัณฑ์สีก็จะไม่เหมือนกัน และอีกหนึ่ง
ตัวอย่างในเรื่องของสีในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกัน จะสังเกตได้ว่าจะมีความเงา 
ความมันมากกว่า ถ้าเทศบาลเปลี่ยนหลังคาเฉพาะส่วนที่เสียหาย ความเพ้ียน
ของสีค่อนข้างสูง อายุของกระเบื้องใกล้จะหมดอายุ และถ้าใช้ผลิตภัณฑ์        
ที่ต่างกันจะมีปัญหาเรื่องการซ้อนทับรอยต่ออุปกรณ์ เช่น ครอบสัน ขอบข้าง
อะไรต่ าง ๆ อีกประเด็นหนึ่ งก็คือไม่สามารถตรวจพินิ จได้ถ้าไม่ รื้อลง       
กระเบื้องบางแผ่นบางจุดอาจจะร้าว เท่าที่ทีมกองช่างได้ตรวจสอบอีกปัญหา
หนึ่งของหลังคาสำนักงานก็คือตะเข้รางค่อนข้างที่จะเล็ก และพ้ืนที่กระเบื้อง
หลังคาอาคารสำนักงานประมาณ 1,700 ตารางเมตร ค่อนข้างใหญ่  
เพราะฉะนั้นจะมีพ้ืนที่รับน้ำฝนมาก ประกอบกับแผ่นกระเบื้องตัวอย่างใหม่      
สีค่อนข้างใกล้เคียงอาคารเก็บพัสดุที่ต่อเติมของกองคลัง น้ำหนักของแผ่น
กระเบื้องประมาณ 5.2 กิโลกรัม เทศบาลใช้ประมาณ 20,000 แผ่น คิดเป็น
น้ำหนักประมาณ 100 ตัน ยังไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ เป็นข้อมูลคร่าว ๆ       
จึงต้องเข้ามาเป็นงานก่อสร้าง และเทศบาลต้องการรับประกันความชำรุด
บกพร่องของงานจ้าง เพ่ือจะได้มีความมั่นใจว่าสามารถแก้ปัญหาการรั่วซึม     
ให้จบ และทำไมถึงพิจารณา ที่ได้เคยนำเรียนคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล 

การที่จะขึน้ไป... 
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การที่จะขึ้นไปซ่อมหลังคาจะต้องตั้งนั่งร้าน ซึ่งจะมีอุปสรรคขัดขวางการทำงาน 
จึงอยากจะทำให้ครั้งเดียวจบ จึงเป็นที่มาแนวคิดข้อมูลในการพิจารณา
ออกแบบซ่อมแซมกระเบื้อง ในส่วนของฝ้าเพดาน ชั้น 3 เสียหายทั้งหมด      
และชายคาเสียหาย เนื่องจากโดนความชื้นน้ำ และวัสดุเดิมเป็นฝ้ายิปซั่มบอร์ด 
ซึ่ งค่อนข้างที่ จะอ่อนไหวกับความชื้น  ไม่ทนฝน กองช่างได้ออกแบบ         
เฉพาะฝ้าภายนอกอาคาร ชายคาเป็นสมาร์ทบอร์ด ในส่วนต่าง ๆ ตามที่เคยมี
สมาชิกสภาเทศบาลได้แนะนำออกแบบเป็นสมาร์ทบอร์ดชนิดที่มีร่องระบาย
อากาศ และตะแกรง แต่ไม่ได้ใส่มาก ถ้าใส่มากมันอาจจะมีประเด็นของเรื่องฝุ่น 
และนกต่าง ๆ อาจไปทำลัง ใส่ให้พอเหมาะ และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย
ความร้อน สำหรับฝ้าของอาคารจะแบ่งเป็น 1. เปลี่ยนวัสดุอย่างที่นำเรียน
ชายคาจากยิปซั่มเป็นสมาร์ทบอร์ด 2. บางส่วนเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดชนิดมี
ร่องระบายอากาศ  ชั้ น  3  บริ เวณ ห้ องโถงบัน ไดต้ องเปลี่ ยนทั้ ง โครง             
และฝ้าเพดานเสียหายหมดด้วยลม และจะมีบางห้อง เช่น ห้องกองช่างเปลี่ยน
เฉพาะฝ้าเพดาน แต่โครงยังใช้ได้  และยังมีอีกประเภทหนึ่ งก็คือโดนน้ำ           
ไม่ถึงกับเปียก หรือว่าสีจะไม่เหมือน เช่น หน้าห้องโถง ชั้น 2 ที่จะเข้าห้อง
นายกเทศมนตรี ห้องท่านปลัดเทศบาล บริเวณนี้จะต้องทาสี  ซึ่งจะมีอยู่
ประมาณ 5 - 6 ประเภท ของการซ่อม ในเบื้องต้นขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี ้

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

นายชัชวาร  ใจจรรย์ทึก 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ขอสอบถามในเรื่องซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน     
ว่าทางเทศบาลจะจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบไหน เนื่องจากต้องการให้ดำเนินการ
โดยเร็ว เพราะอาคารสำนักงานเทศบาลมีประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบล      
สันกำแพงเข้ามาติดต่อเพ่ือใช้บริการจำนวนมาก และที่สำคัญ เป็นห่วง        
เรื่องความปลอดภัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ เกรงว่าถ้าเกิดฝนตก อาจจะทำให้
กระเบื้องตกหล่นใส่พนักงาน  

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 

นายสุพจน์ แสงฉาย 
เลขานุการสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล 

- แจ้งเรื่องระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รบัอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นซึ่ งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่ เป็น          
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำ เพ่ือบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองท้องถิ่นแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

3. ให้กันเงินสะสม... 
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 3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า       
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

 4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น      
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น        
เป็นอันพับไป 

 นี่คือระเบียบส่วนที่จะดำเนินการหลังจากขอมติจากสภาเทศบาล          
ก็คือจะขออนุมัติยกเว้นระเบียบไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจาก
การใช้เงินสะสมกรณีถ้าเทศบาลไม่ได้ทำในเรื่องของการบริการประชาชน   
ต้องขอยกเว้นระเบียบ ในเรื่องของการดำเนินการท่านนายกเทศมนตรีฯ       
ได้เร่งให้ดำเนินการ ซึ่งกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ถ้าท่านขึ้นไปชั้นสองแล้วมองขึ้นไป   
จะเห็นว่าหลังคาอาคารสำนักงานเสียหายหมด ขณะนี้ใช้ผ้าใบคลุมหลังคา   
บางส่วน แต่บางครั้งลมก็พัดผ้าใบออกไป และตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ได้สอบถามเมื่อสักครู่ ก็คือเป็นห่วงสุขภาพชีวิตของประชาชนที่มาใช้บริการ
เทศบาล เกรงว่าเศษกระเบื้องจะตกลงมา ซึ่งก็ได้พยายามเร่งให้เร็วที่สุด     
ทางท่านนายกเทศมนตรีฯ ก็เร่งทุกวัน เตือนทุกวัน เป็นห่วงว่าเข้าฤดูฝนแล้ว
สำนักงานก็จะเสียหายมากขึ้น ห้องประชุมขณะนี้ เสียหายไปหมดแล้ว   
ขั้นตอนต่อไปก็คือจะทำอย่างไรให้เทศบาลสามารถปรับปรุงห้องประชุม          
ให้สามารถใช้ประชุมการทำงานของเทศบาลได้ และใช้บริการประชาชนได้       
ส่วนในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างขอมอบให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจง  
เพ่ือความชัดเจน 

นางฐิติพรรณ จารุกรธนสิษฐ์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

- สำหรับวิธีจัดซื้อจจัดจ้างจะเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง (ง) ซึ่งระเบียบระบุว่ามีความ
จำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ     
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซ้ือจัดจ้าง  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า      
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลคงได้รับรายละเอียดจากเลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง      
และการดำเนินการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานแล้ว 

 - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
นายสมชาย  โมราเลิศ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่คณะผู้บริหารได้ เสนอญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง
คอนกรีต และฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง เนื่องจาก    
มีพายุวาตภัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทำให้อาคารสำนักงาน
เสียหายหลายส่วน โดยอย่างยิ่งหลังคาซึ่งอยู่สูงสุดของชั้น 3 บริเวณห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงเกิดความเสียหายมาก คณะผู้บริหาร       
โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ ได้ปรึกษาหารือกับทาง
ข้าราชการโดยการนำของท่านปลัดสุพจน์ แสงฉาย และข้าราชการทุกส่วน      

ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง... 
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ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบทำเรื่องงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติจาก          
สภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ในการอนุมัติงบประมาณเพ่ือการซ่อมแซม        
ในครั้งนี้  จำนวน 2,436,000 บาท รวมกับงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ใน       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบดำเนินการ ค่าใช้สอย            
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร      
งานคลัง จำนวน 200,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,636,000 บาท 
สำหรับในส่วนที่คณะผู้บริหารขออนุมัติงบประมานในครั้งนี้ ผมคิดว่ากองช่าง 
วิศวกร ผู้ชำนาญการด้านโครงสร้างก่อสร้าง และสถาปนิกคงจะได้ตรวจสอบ 
และปรึกษาหารือกันมาเป็นอย่างดี เพราะว่าเท่าที่ได้พูดกับทางท่านเลขานุการ
สภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล กำหนดคร่าว ๆ ว่าจะประชุมสภาเทศบาล       
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แต่ในด้านเอกสารและทางผู้ชำนาญการ   
ที่จะขึ้นไปตรวจสอบหลังคาอาคารสำนักงานยังไม่เรียบร้อยก็ต้องรอทำ
รายละเอียดขึ้นมา และส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าร่วมประชุม เพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณนี้ สำหรับการขออนุมัติงบประมาณในครั้งนี้  ผมเห็นด้วย     
เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพงก็เปรียบเสมือน      
เป็นบ้านของเรา ของผู้บริหาร ของสมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ
พนักงานทุกท่านที่ทำงานอยู่ ณ ทีน่ี้ ในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล        
ท่ านรองปลัด เทศบาล ข้าราชการทุกภาคส่วน ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำญัตติ        
ทำรายละเอียดครั้งนี้ขึ้น ผมคิดว่ากองช่างคงทำโครงสร้างในส่วนต่าง ๆ         
ให้เรียบร้อยแข็งแรง เพ่ือความปลอดภัย เพราะว่าการทำงานทุกอย่างต้องมี
การตรวจสอบหลังจากหาผู้รับเหมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการรับงาน       
ตามที่ทางเทศบาลได้ตั้งไว้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบ
หลังจากการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานต่าง ๆ ผมคิดว่าต้องแข็งแรง 
เพราะว่าผู้อำนวยการกองช่างเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบก่อสร้าง และควบคุมดูแล 

นายสุพจน์ แสงฉาย 
เลขานุการสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล 

- นำเรียนเพ่ิมเติมว่างบประมาณนี้มีการใช้ 2 ส่วน ตามระเบียบของการใช้เงิน
ของเทศบาล การใช้งบประมาณของเทศบาลลำดับแรกต้องดูที่เทศบัญญัติก่อน
ว่าใน เทศบัญ ญั ติ มี งบประมาณ เพียงพอหรือไม่  แล้ วจึ งไป ใช้ส่ วน อ่ืน 
เพราะฉะนั้น  จึ งให้ทางกองคลังตรวจสอบงบประมาณค่าบำรุงรักษา          
และซ่อมแซมทรัพย์สิน งบดำเนินการ ค่าใช้สอย แผนงานบริหารทั่วไป        
งานบริหารงานคลั ง ตั้ งไว้ประมาณ  600,000 บาท  และยั งไม่ถึ งสิ้ น
ปีงบประมาณเทศบาลจะต้องมีภารกิจที่จะต้องใช้อยู่ตลอดเวลา ณ ปัจจุบัน
ตรวจพบแล้วเหลืออยู่ประมาณ 400,000 บาท ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอ 
และยังเหลือระยะเวลาอีกหลายเดือนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ เพราะฉะนั้น
อยากปฏิบั ติ ให้ ถู กต้องตามระเบี ยบ  ก็คื อขออนุญ าตใช้ งบประมาณ              
ค่ า บ ำ รุ ง รั ก ษ าแ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม ท รั พ ย์ สิ น  จ ำ น ว น  200,000 บ า ท                 
และงบประมาณที่ เหลือขออนุมั ติจากสภาเทศบาลขอใช้จ่ายเงินสะสม          
จึงขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกทราบตรงนี้ด้วย  

 เชิญสมาชิกสภาเทศบาล... 



 9 

นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ผู้ ใดเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง
คอนกรีต และฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง งบประมาณ 
2,436,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องคอนกรีต และฝ้าเพดานอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง งบประมาณ  2 ,436,000 บาท         
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่  4 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

นายจุมพล  กันจินะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- นำเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สืบเนื่องจากการทำโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านเหล่า หมู่ที ่3 ตำบลสันกำแพง 
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 2 โครงการ ระยะทาง 199 เมตร ขณะนี้ผู้รับเหมา 
ได้ทำการก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ขอนำเรียนทางท่านประธานสภา
เทศบาลให้รับทราบว่ามีชาวบ้าน และผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน ขอขอบพระคุณ
มายังท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ตลอดจนถึงสมาชิกสภาเทศบาล     
ทุกท่าน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ
และก็ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ร่วมกัน  

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

นายประหยัด เปรมธนากุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- สืบเนื่ องจากภาครัฐได้ประกาศภายในเดือนนี้ เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว           
อยากจะเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่ านไปถึงคณะผู้บริหาร             
ว่าในเมื่อภาครัฐเล็งเห็นมีความสำคัญและได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว
ทางทีมงานคณะผู้บริหารของเทศบาลมีแผนรองรับในสถานการณ์ข้างหน้า      
ถ้าเกิดมีฝนตกแล้วก็มีน้ำไหลหลากเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลอย่างไร จริง ๆ แล้วน่าจะมีหนังสือสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารเกี่ยวกับแผนรองรับเกี่ยวกับน้ำไหลหลากที่จะเข้าสู่     
ฤดูฝน แต่คงไม่จำเป็นต้องทำหนังสือ เพราะคิดว่าสอบถามเป็นกระทู้ถาม       
ในการประชุมสภาเทศบาลก็คงจะได้แล้ว เพราะว่าคิดว่าทางคณะผู้บริหารคง
จะมีระบบหรือการเตรียมการเป็นอย่างดีแล้ว ฉะนั้น ประเด็นแรกอยากจะให้

ทางคณะผู้บริหาร... 
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ทางคณะผู้บริหารชี้แจงถึงการเตรียมรับมือในสถานการณ์ข้างหน้า ในการเข้าสู่
ฤดูฝน ประเด็นที่  2 ในเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว พ้ืนที่ในเขตเทศบาล    
ตำบลสันกำแพง จำนวน 22 ชุมชน ทางผู้บริหารได้ดำเนินการทำรางระบาย
น้ำทุกชุมชน คิดว่าน่าจะมีทุกชุมชน ประเด็นเรื่องรางระบายน้ำในเมื่อจะเข้าสู่
ฤดูฝน รางระบายน้ำบางจุดบางที่ในแต่ละชุมชนเทศบาลก่อสร้างมาเป็น
เวลานานเป็น 10 ปี  หรือ 20 ปี เป็นบางซอยเป็นบางพ้ืนที่ก็ เป็นไปได้ 
อยากจะให้ทางคณะผู้บริหารได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่กองช่างออกไปสำรวจราง
ระบายน้ำที่เทศบาลดำเนินการก่อสร้างมายาวนานแล้ว ตรวจสอบรางระบาย
น้ำบางจุดอาจจะมีเศษขยะหรือสิ่งปฏิกูลเข้าไปในรางระบายน้ำ เกรงว่าถ้าเกิดมี
ฝนตกหนัก เกรงว่าพ่ีน้องประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลจะเกิดน้ำ    
รอการระบายน้ำ เชื่อว่าตลอดระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมาพ้ืนที่ของเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง ปัญหาเรื่องน้ำทะลักเข้าสู่ชุมชนก็คงจะตัดปัญหาไปได้
แล้ว เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไข บางจุดริมน้ำออน     
บางจุดที่มีปัญหาตลอด เช่น พนังริมน้ำออนที่มีการพังทลาย ทำให้น้ำเข้าสู่ใน
เขตรับผิดชอบบ้านสันใต้หมู่ 8 หมู่ 9 ตำบลสันกำแพง เรื่องนี้ก็คงไม่มีปัญหา
แล้ว เพราะว่าตามจุดต่าง ๆ ที่ เป็นปัญหาได้รับแก้ไขจากเทศบาลแล้ว 
เพราะฉะนั้น อยากจะให้คณะผู้บริหารตอบคำถาม 2 ประเด็น ๆ แรกคือ     
แผนรองรับในการทีจ่ะรับสถานการณ์ข้างหน้าถ้าหากว่าฝนตกหนักและน้ำท่วม
ทะลัก เทศบาลมีวิธีการเตรียมการอย่างไรบ้าง และขอให้คณะผู้บริหาร       
เร่งรัดเจ้าหน้าที่กองช่างไปสำรวจรางระบายน้ำที่เทศบาลก่อสร้างมานาน   
และดำเนินการขุดลอก โดยเฉพาะรางระบายน้ำช่วงสามแยกบ้านต้นโชค       
บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง ฝั่งทิศตะวันออก รางระบายน้ำที่ไหล       
ไปทางหน้าโรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์ ได้รับการร้องเรียนจากพ่ีน้อง
ประชาชนว่าขณะฝนตกหนักน้ำรอการระบายน้ำลงสู่รางระบายน้ำหน้าบ้าน    
น้ำท่วมได้ขังในบริเวณบ้านลึกพอสมควร เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถามท่าน
ประธานสภาเทศบาลผ่านถึงคณะผู้บริหาร 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณท่านประหยัด เปรมธนากุล ที่เป็นห่วงและเป็นตัวแทนพ่ีน้อง
ประชาชนได้เป็นอย่างดี ที่เป็นห่วงพ่ีน้องประชาชนในเขตรับผิดชอบ 

- ท่านนายกเทศมนตรีจะมอบหมายผู้ใดเป็นผู้ตอบข้อสอบถามให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้รับในเรื่องนี้ 

ว่าร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ขอขอบคุณท่านประหยัด เปรมธนุกล ที่ได้เป็นห่วงฤดูฝนที่ใกล้จะเข้ามา      
ช่วงฤดูฝนที่ใกล้เข้ามานี้เทศบาลได้คำนึงตลอดเวลา ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลได้
เตรียมวางแผนขุดลอกเหมืองทุกสายที่จะสร้างปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจะทยอย
ดำเนินการลำเหมืองที่จะรองรับน้ำท่วม และหมู่ที่  14 ตำบลสันกำแพง        
ได้ดำเนินการแล้ว และจะเริ่มดำเนินการในหมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง ลำเหมือง
ในหมู่บ้านใดที่มีแนวโน้มน้ำจะทะลักเข้ามาก็จะพยายามขุดลอกไปก่อน     
สำหรับระบายน้ำที่สร้างมาเป็นเวลานานก็พยายามที่จะตรวจสอบ และถ้าได้รับ
คำร้องเรียนมาก็อาจจะเข้าไปดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ ขอฝากสมาชิก
สภาเทศบาลทุ กท่ านที่ อยู่ ใน พ้ืนที่  จุ ด ใดที่ มี ภ าวะรางน้ ำที่ จะ อุดตัน        

บางครั้งอาศัย... 
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บางครั้งอาศัยเฉพาะพนักงานกองช่างก็อาจจะไม่ทั่วถึง จึงขอฝากช่วย ๆ กัน
ดูแลด้วยว่าบริเวณไหนต้องการให้เทศบาลไปดำเนินการก่อน บริเวณพ้ืนที่ใด    
ที่ เสี่ยงน้ำท่วมให้แจ้งมา เพ่ือจะได้ดำเนินให้ก่อน ทั้งนี้  เหตุการณ์วาตภัย          
ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ต้องขอบคุณพนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่เป็นห่วงช่วยกันดูแลประชาชน และต้องขอฝาก
ไว้อีกอย่างหนึ่ง การเข้าไปดูแลประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ท่านมีความสนใจ
ในความเดือดร้อนของประชาชน แต่การให้คำแนะนำประชาชน  ผมขอ 
เพราะว่าได้ลงพ้ืนที่  ทางประชาชนแจ้งว่านายกเทศมตรีต้องแก้ข่าวแล้ว 
เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลหวังดีกับประชาชนเกินไป คือไปแจ้งกับประชาชน
ว่าทุกอย่างเบิกได้หมด ซ่อมได้ เลยกระเบื้อง ฝ้าเพดาน แทบจะได้หมด         
ทุกหลังคาเรือน ไม่ได้ เทศบาลจะเอางบประมาณที่ไหนมา เทศบาลเพียงแต่
บรรเทาภัย บรรเทาความทุกข์ร้อน เทศบาลมอบกระเบื้องให้ไปก็คือเป็นการ
บรรเทาความทุกข์ร้อนแล้ว การเข้าไปเยี่ยมไปให้กำลังใจพ่ีน้องประชาชน    
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีมาก แต่การจะไปรับปากกับชาวบ้านว่าทำได้ทุกอย่าง        
ได้ลงพ้ืนที่ชาวบ้านมาแจ้งให้แก้ข่าวด้วย  มีคนมาบอกว่าทำได้ทุกอย่าง 
กระเบื้อง ฝ้าเพดาน ค่าแรง เบิกได้หมด เหนื่อยที่ต้องชี้แจงชาวบ้านอีกครั้งว่า
บางอย่างได้บางอย่างไม่ได้ เนื่องจากเกินความสามารถเกินกำลังงบประมาณ
ของเทศบาล ชาวบ้านก็แจ้งว่านายกฯ ก็ต้องไปแก้ข่าว เพราะไปรับปากว่า
ดำเนินการได้หมด จึงต้องชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ได้เป็นหว่งเป็นใยประชาชน ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทำงานเหนื่อย
กันมาก จากการจัดกระเบื้อง การจัดรับคำร้องเรียน กับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ บางชุมชนไม่เข้าใจก็ส่งรายชื่อ จำนวนกระเบื้องเข้ามา ไม่มีหลักฐาน
อะไร ก็ขอกระเบื้องไปแล้ว ทำให้พนักงานต้องถูกว่ากล่าวต่าง ๆ นา ๆ ไป    
ต้องขอขอบคุณครับทุกคนด้วยที่เหนื่อย นายกฯ ก็เหนื่อยที่ต้องไปแก้ข่าวให้
ชาวบ้านว่าเป็นการบรรเทา ไม่ใช่เป็นการสร้างให้ทุกอย่างทั้งหมด ระเบียบมีอยู่ 
แต่จะเอางบประมาณที่ไหนมาช่วยทั้งหมด เพียงแต่บรรเทาความทุกข์ร้อนให้
เท่านั้น 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

นายสมชาย  โมราเลิศ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันว่าในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพงได้เกิดวาตภัย มีลม เรียกว่าลมหลวง ได้พูดกับชาวบ้านหรือ    
ตัวของผมเองเท่าที่อยู่สันกำแพงมาก็มีครั้งนี้ที่มีลมพายุรุนแรง ทำให้เกิดความ
เสียหายเป็นวงกว้าง สำหรับในตำบลแช่ช้าง บ้านป่าไผ่ และตำบลสันกำแพง
สำหรับในส่วนของตำบลทรายมูลก็จะมีที่หมู่ 7 ตำบลทรายมูล ประมาณ  
600 กว่าหลั งคาเรือนทั้ งที่ ได้ รับความเสียหายเล็กน้ อยถึ งหนักมาก        
สำหรับคณะผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566     
รุ่งเช้า ทางคณะผู้บริหารโดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์     
รองฯ ชาครีย์ ขัติรัตน์ รองศราวุธ ธิวรรณ์ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้สั่งการ

ให้เจ้าหน้าที่... 
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ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และงานต่าง ๆ ออกช่วยเหลือชาวบ้านประชาชน 
เช่น ชุดงานป้องกันฯ ก็จะออกตัดกิ่งไม้ที่ทับหลังคาบ้านเรือน พร้อมกับทาง
กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน    
ได้ทันเวลา ช่วงเช้าของวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 กิ่งไม้ก็จะหักพาดถนน  
หักพาดสายไฟฟ้า หักทับหลังคาบ้านชาวบ้าน ในส่วนลมพายุที่พัดทำให้หลังคา
สำนักงานเราเสียหาย และชาวบ้านเสียหาย 600 กว่าหลังคาเรือน ผู้บริหาร   
ได้ เร่งดำเนินการเต็มที่พร้อมทั้ งข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้              
ได้สั่งกระเบื้องมามอบให้แก่ชาวบ้านในวันรุ่งขึ้น วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 
2566 ได้นำแจกจ่ายให้กับประชาชน ตามที่ผู้ ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา
เทศบาลได้ส่งเรื่องมาทางเทศบาล ถ้าเอกสารเรียบร้อยทางคณะผู้บริหารก็มอบ
กระเบื้องให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ถึงแม้จะมีงานขาวดำในพ้ืนที่ 
หลังจากเสร็จงานขาวดำก็จะไปมอบกระเบื้อง เท่าที่ได้ร่วมมอบกระเบื้องก็แล้ว
เสร็จจนค่ำมืด สำหรับตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 8 เท่าที่ได้ลงพ้ืนที่ กับสมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 ช่วยกันดูแล บ้านน้อย บ้านออน ทรายมูล สำหรับหมู่ 8 ตำบล
แช่ช้าง ที่มีข้อมูลคร่าว ๆ ก็ประมาณ 100 กว่าหลังคาเรือน ก็จะมีตำบล        
แช่ช้าง หมู่ 8 หมู่ 7 และทางสันใต้ บ้านน้อย บ้านออน เสียหายรุนแรง        
เท่าที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนก็ได้รับคำชื่นชม
จากชาวบ้านว่าผู้บริหารชุดนี้ทำงานรวดเร็ว ได้มอบกระเบื้องได้ทันเวลา      
และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพราะว่าทาง
คณะผู้บริหารประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และได้นำรถ 
เจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรกลมาช่วยกันต้นไม้ร่วมกับเทศบาลทำให้งานรวดเร็ว 
ก็ได้รับคำชมจากชาวบ้าน ว่าคณะผู้บริหารได้มอบกระเบื้องได้รวดเร็ว           
ได้ทำการซ่อมแซมหลังคา เพ่ือป้องกันไม่ให้บ้านเรือนเสียหาย สำหรับในการ
ทำงานของคณะผู้บริหารก็คงจะทำเพ่ือความเป็นพ่ีน้องประชาชนในเขต
เทศบาลเท่าที่กฎระเบียบกฎหมายกำหนด และเรียนท่านสมาขิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน การประชุมในวันนี้ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจให้
สอบถามคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ก่อนที่จะไปพูดนอกประเด็นไป         
จะทำให้องค์กรของเรา ๆ คือ เทศบาลตำบลสันกำแพงเสียหาย ขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลสอบถาม และไปพูดกับชาวบ้านต้องให้รู้จริง ถ้ารู้ไม่จริงก็จะทำให้
สภาเทศบาลเสื่อมเสีย ผมให้ฐานะสมาชิกสภาเทศบาลขอแจ้งให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน เพราะว่าถ้าพูดไปแล้วจะทำให้เสื่อมเสียต่อองค์กร ๆ ก็คือ 
สภาเทศบาลตำบลสันกำแพง และเทศบาลตำบลสันกำแพง ต้องขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และข้าราชการทุกส่วน ทั้งกองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ได้ช่วยงานวาตภัยในครั้งนี้   
ราบรื่นไปด้วยดี ทำความพอใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง 

ทีป่ระชุม - รับทราบ 
นายประวติร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

 ไม่มีผู้ใดเสนอ... 
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